



ประกาศกรมการจัดหางาน

เรื่อง เลื่อนการกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

ตามประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจะแจ้งกำหนดวัน
เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบ
แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทางราชการได้กำหนดมาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดของโรค โดยงดกิจกรรม
ที่มีการรวมคนจำนวนมาก ประกอบกับได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อการระบาดของโรสดังกล่าวและสุขภาพของผู้สมัครสอบ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กรมการจัดหางานขอเลื่อนการกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการ
แรงงานปฏิบัติการ จากกำหนดเดิมจะแจ้งวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ จึงเลื่อนการกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป ทั้งนี้ กรมการจัดหางานจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการให้ผู้สมัครสอบทราบอีกครั้งหนึ่ง ทางเว็บไซต์
<http://www.doe.go.th> หรือ <https://doe.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล)
อธิบดีกรมการจัดหางาน